

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/ว๐๐๑๖



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) ของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

เรียน (เวียนส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ)

อ้างอิง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๐๐๑๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งแผนฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้แผน BCP ของหน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำระบบบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.พ.ร. จะขอความอนุเคราะห์ท่านจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแผน BCP เพิ่มเติม ดังนี้

๑. แผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map)
๒. แบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist)

โดยจัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑ และ ๒ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมกับแผน BCP รายละเอียดการจัดทำแผน BCP และข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา เนตรน้อย)

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

Line @opdcteam (ติดต่อสอบถาม)

e-mail foresight@opdc.go.th (ติดต่อสอบถาม)

e-mail opdcbcm@opdc.go.th (ส่งไฟล์แผน)



รายละเอียดการจัดทำแผนฯ

ลำดับ	กรม	เรียน	เลขที่ หนังสือ	ลงวันที่
1	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ว 0016	18-มิ.ย.-63
2	กรมประชาสัมพันธ์	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์		
3	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค		
4	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี		
5	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี		
6	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ		
7	สำนักงบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ		
8	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		
9	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา		
10	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		
11	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		
12	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ		
13	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		
14	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		
15	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ		
16	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		
17	สำนักงาน ป.ย.ป.	ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.		
18	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	ปลัดกระทรวงกลาโหม		
19	กองบัญชาการกองทัพไทย	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด		
20	กองทัพบก	ผู้บัญชาการทหารบก		

21	กองทัพเรือ	ผู้บัญชาการทหารเรือ		
22	กองทัพอากาศ	ผู้บัญชาการทหารอากาศ		
23	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ปลัดกระทรวงการคลัง		
24	กรมธนารักษ์	อธิบดีกรมธนารักษ์		
25	กรมบัญชีกลาง	อธิบดีกรมบัญชีกลาง		
26	กรมศุลกากร	อธิบดีกรมศุลกากร		
27	กรมสรรพสามิต	อธิบดีกรมสรรพสามิต		
28	กรมสรรพากร	อธิบดีกรมสรรพากร		
29	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		
30	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
31	สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ		
32	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
33	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน		
34	กรมกิจการผู้สูงอายุ	อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ		
35	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		
36	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ		
37	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		
38	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		
39	กรมพลศึกษา	อธิบดีกรมพลศึกษา		
40	กรมการท่องเที่ยว	อธิบดีกรมการท่องเที่ยว		

41	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
42	กรมชลประทาน	อธิบดีกรมชลประทาน		
43	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์		
44	กรมประมง	อธิบดีกรมประมง		
45	กรมปศุสัตว์	อธิบดีกรมปศุสัตว์		
46	กรมพัฒนาที่ดิน	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน		
47	กรมวิชาการเกษตร	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร		
48	กรมส่งเสริมการเกษตร	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร		
49	กรมส่งเสริมสหกรณ์	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์		
50	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		
51	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		
52	กรมการข้าว	อธิบดีกรมการข้าว		
53	กรมหม่อนไหม	อธิบดีกรมหม่อนไหม		
54	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร		
55	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ปลัดกระทรวงคมนาคม		
56	กรมเจ้าท่า	อธิบดีกรมเจ้าท่า		
57	กรมการขนส่งทางบก	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก		
58	กรมท่าอากาศยาน	อธิบดีกรมท่าอากาศยาน		
59	กรมทางหลวง	อธิบดีกรมทางหลวง		
60	กรมทางหลวงชนบท	อธิบดีกรมทางหลวงชนบท		

61	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร		
62	กรมการขนส่งทางราง	อธิบดีกรมการขนส่งทางราง		
63	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
64	กรมควบคุมมลพิษ	อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ		
65	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		
66	กรมทรัพยากรธรณี	อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี		
67	กรมทรัพยากรน้ำ	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ		
68	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		
69	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		
70	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		
71	กรมป่าไม้	อธิบดีกรมป่าไม้		
72	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
73	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
74	กรมอุดมศึกษา	อธิบดีกรมอุดมศึกษา		
75	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ		
76	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		
77	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	ปลัดกระทรวงพลังงาน		
78	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ		
79	กรมธุรกิจพลังงาน	อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน		
80	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		

81	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		
82	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	ปลัดกระทรวงพาณิชย์		
83	กรมการค้าต่างประเทศ	อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ		
84	กรมการค้าภายใน	อธิบดีกรมการค้าภายใน		
85	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ		
86	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา		
87	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
88	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
89	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า		
90	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ปลัดกระทรวงมหาดไทย		
91	กรมการปกครอง	อธิบดีกรมการปกครอง		
92	กรมการพัฒนาชุมชน	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน		
93	กรมที่ดิน	อธิบดีกรมที่ดิน		
94	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
95	กรมโยธาธิการและผังเมือง	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง		
96	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ปลัดกระทรวงยุติธรรม		
97	กรมคุมประพฤติ	อธิบดีกรมคุมประพฤติ		
98	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		
99	กรมบังคับคดี	อธิบดีกรมบังคับคดี		
100	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		

101	กรมราชทัณฑ์	อธิบดีกรมราชทัณฑ์		
102	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ		
103	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์		
104	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด		
105	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	ปลัดกระทรวงแรงงาน		
106	กรมการจัดหางาน	อธิบดีกรมการจัดหางาน		
107	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		
108	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		
109	สำนักงานประกันสังคม	เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม		
110	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม		
111	กรมการศาสนา	อธิบดีกรมการศาสนา		
112	กรมศิลปากร	อธิบดีกรมศิลปากร		
113	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม		
114	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		
115	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ		
116	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ		
117	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ		
118	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		
119	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	เลขาธิการสภาการศึกษา		
120	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

121	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		
122	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
123	กรมการแพทย์	อธิบดีกรมการแพทย์		
124	กรมควบคุมโรค	อธิบดีกรมควบคุมโรค		
125	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		
126	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
127	กรมสุขภาพจิต	อธิบดีกรมสุขภาพจิต		
128	กรมอนามัย	อธิบดีกรมอนามัย		
129	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา		
130	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม		
131	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม		
132	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
133	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย		
134	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
135	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม		
136	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
137	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา		
138	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ		
139	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		
140	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้		

141	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		
142	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน		
143	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์		
144	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว		
145	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา		
146	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร		
147	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา		
148	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ		
149	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ		
150	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้		
151	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ		
152	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง		
153	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		
154	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก		
155	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ		
156	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ		
157	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
158	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล		
159	หอภาพยนตร์	ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์		
160	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ		

161	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล		
162	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ		
163	สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน		
164	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์		
165	ศูนย์คุณธรรม	ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม		
166	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย		
167	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน		
168	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
169	สำนักงานพัฒนาพิงคนคร	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร		
170	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		
171	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		
172	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข		
173	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ		
174	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
175	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		
176	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ		
177	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
178	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ		
179	ครุสภา	เลขาธิการครุสภา		
180	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา		

181	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		
182	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ		
183	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ		
184	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ		
185	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		
186	สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง		
187	การกีฬาแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย		
188	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		
189	การเคหะแห่งชาติ	ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ		
190	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย		
191	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
192	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด		
193	การทำเรือแห่งประเทศไทย	ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย		
194	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		
195	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
196	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		
197	การประปานครหลวง	ผู้ว่าการการประปานครหลวง		
198	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		
199	การประปาส่วนภูมิภาค	ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค		
200	บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด		

201	การไฟฟ้านครหลวง	ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง		
202	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)		
203	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	กรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด		
204	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
205	โรงงานไฟ กทมสรพสามิต	ผู้อำนวยการโรงงานไฟ		
206	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย		
207	การยาสูบแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย		
208	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย		
209	โรงพิมพ์ตำรวจ	ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ		
210	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)		
211	สถาบันการบินพลเรือน	ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน		
212	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,	กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย		
213	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย		
214	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
215	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		
216	ธนาคารออมสิน	ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน		
217	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล		
218	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์		
219	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	กรรมการและผู้จัดการ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		
220	องค์การจัดการน้ำเสีย	ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย		

221	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม		
222	องค์การตลาด	ผู้อำนวยการองค์การตลาด		
223	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร		
224	องค์การพิพิธภัณฑิวิทยาศาสร์แห่งชาติ	ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑิวิทยาศาสร์แห่งชาติ		
225	บริษัท ขนส่ง จำกัด	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด		
226	องค์การเภสัชกรรม	ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม		
227	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย		
228	องค์การสะพานปลา	ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา		
229	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์		
230	องค์การสุรา	ผู้อำนวยการองค์การสุรา		
231	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้		
232	องค์การสวนสัตว์	ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์		
233	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย		
234	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
235	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน		
236	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย		
237	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก		
238	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทร		
		(เวียนส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ)		